



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1

แต่บรรยากาศช่วงวอร์มอัพกลับไม่คึกคักเอาซะเลย

“แม่ลูกจันทร์” จึงต้องเอาผลสำรวจความเห็นประชาชนของกรุงเทพ โพลล์ล่าสุดมาสรุปให้ฟังแก่เชิง

กรุงเทพโพลล์สอบถามประชาชนว่า ท่านพร้อมไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับซึ่งเกิดเหตุแล้วหรือยัง??

ประชาชนส่วนใหญ่ 77 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะไปใช้สิทธิแน่นอน

ขณะที่ประชาชนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ตอบว่า “จะไม่ไป”

ส่วนประชาชนอีก 1 เปอร์เซ็นต์แทบจะยังไม่ตัดสินใจ (ว่าจะไปหรือไม่ไปดี)

ที่นี้มาถึงประเด็นสำคัญ กรุงเทพโพลล์ถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันลงคะแนน ท่านจะโหวตเห็นชอบ? หรือโหวตไม่เห็นชอบ? ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใส่ัญญาเจ็ลล็อก 7 ชั้นของ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์

ประชาชนส่วนใหญ่ 43 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะโหวต “เห็นชอบ”

มีประชาชนเพียง 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กล้าหาญชาญชัยตอบว่าจะโหวต “ไม่เห็นชอบ”

ส่วนประชาชนอีก 13 เปอร์เซ็นต์ตอบอ้อมๆแวมๆว่าจะ “งดออกเสียง”

และประชาชนอีก 36 เปอร์เซ็นต์ตอบอู้อี้ว่า “ยังไม่แน่ใจ”

ถ้าเป็นจริงตามผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ก็หมายความว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับคสช.จะผ่านความ “เห็นชอบ” ออกมาประกาศใช้อย่างสบายแฮ

สบายแฮจริงหรือไม่ ต้องรอไปพิสูจน์กันหลังวันที่ 7 สิงหาคม

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” มองว่าผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่อีก 2 ประเด็น

1. การที่มีประชาชนมากถึง 36 เปอร์เซ็นต์ตอบว่า “ยังไม่แน่ใจ”

ปัญหาคือยังไม่แน่ใจว่าจะไปใช้สิทธิลงประชามติ?

หรือยังไม่แน่ใจว่าจะโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ??

เพราะทั้ง 2 กรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างกัน

2. กรณีประชาชนอีก 13 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าจะ “งดออกเสียง”

ปัญหาคือ “งดออกเสียง” แปลว่าเดินทางไปใช้สิทธิ แต่กาช่องงดออกเสียง

หรือไม่ประสงค์จะเดินทางไปใช้สิทธิ จึง “งดออกเสียง”

ทั้ง 2 กรณีนี้แม้จะมีผลเหมือนกัน แต่ความจริงมันไม่เหมือนกัน

นะคุณโยม

เพราะถ้ามีผู้งดออกเสียงจำนวนมาก อาจทำให้ผลการลงประชามติเปลี่ยนแปลง

แถมถ้า “งดออกเสียง” เยอะๆทำให้เปอร์เซ็นต์ผู้ไปใช้สิทธิต่ำกว่าเป้าที่กกด. คุยคำโตว่าจะมีประชาชนไปใช้สิทธิลงประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนี้สูงเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ (จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศล่าสุด 50 ล้านคน)

70 เปอร์เซ็นต์ของ 50 ล้านคน คือ 35 ล้านคน

งานนี้ กกด. จะหน้าแตกเป็นริ้วปลาแห้งหรือไม่ วันที่ 7 สิงหาคมจะได้พิสูจน์กัน??

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าการไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ คือการใช้อำนาจของประชาชนเพื่อกำหนดอนาคตบ้านเมือง

ประชาชนทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากัน

ฉะนั้นในเมื่อท่านอุดส่าห์เดินทางไปใช้สิทธิลงประชามติแล้ว

ท่านก็ควรตัดสินใจโหวต “รับ” หรือ “ไม่รับ” ให้ชัดเจนกันไปเลย

แต่ถ้าท่านตัดสินใจจะ “งดออกเสียง”

ท่านก็ไม่จำเป็นต้องถ่อสังขารเดินทางไปใช้สิทธิให้เสียเวลาทำมาหากิน

เพราะการ “งดออกเสียง” ไม่นับเป็นคะแนน

ใครจะนอนเฝ้าประตูอยู่ที่บ้านก็เชิญพระคุณท่านตามสบาย.